



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
และระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการ
คัดเลือกบุคคล ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมกำหนด และ อ.ก.พ.
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
ดำเนินการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ได้คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นายวีระพันธ์ หันชนะนา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ)	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
๑.	นายเกษม ภักดีบุรุษ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ)	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสูงยาง ตำบลคูเมื่อง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
๑.	นางสาวอัญชญา ต้าแยโย	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ)	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวงควง ตำบลโพธิ์ทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ไม่ต้องส่งแบบประเมินบุคคลและผลงานเนื่องจากข้าราชการดังกล่าว เคยผ่านประเมินบุคคลและผลงานตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ แล้ว อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าว ให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายปิติ ทัั้งไพศาล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

บัญชีรายชื่อและเฝ้าติดตามท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	สัดส่วน ของผลงาน
๑	นายวีระพันธ์ หันชนะนา	จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมไพร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาवल ตำบลนาवल กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๘๒๙๖๕	จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธวัชบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๘๒๙๐๗	ย้าย	๑๐๐%
ชื่อผลงานที่เคยส่งประเมิน "ประชาชนตำบลธวัชบุรี ปลอดภัยไร้ไข้ โดยมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด"							
๑	นายเกษม ภักดีบุรุษ	จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสรวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผำ ตำบลเมืองสรวง กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๘๓๒๖๔	จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสรวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๘๓๒๕๕	ย้าย	๑๐๐%
ชื่อผลงานที่เคยส่งประเมิน "การพัฒนาคู่มือบันทึกการกินและการออกกำลังกายของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผำ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด"							
๑	นางสาวอัญชญา คำแยโย	จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองพอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงงาม ตำบลบึงงาม กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๘๓๐๙๑	จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงควง ตำบลโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๘๓๓๕๐	ย้าย	๑๐๐%
ชื่อผลงานที่เคยส่งประเมิน "โปรแกรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉะ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๕๔"							